



Dịch vụ pháp lý cho tù nhân có trẻ em

Câu hỏi về Yêu cầu thay đổi theo Đạo luật 388

Yêu cầu thay đổi theo Đạo luật 388 là gì?

Yêu cầu thay đổi theo Đạo luật 388 đề cập đến WIC 388, là đạo luật chi phối cách thức và lý do yêu cầu tòa án thay đổi điều gì đó mà tòa án đã thực hiện trước đó (“lệnh” trước đó) hoặc ra lệnh mới bất cứ lúc nào trong khi (hoặc trong một số trường hợp là sau khi) một vụ án về quyền nuôi dưỡng diễn ra. Tại Quận Alameda, bạn có thể nộp đơn thông qua biểu mẫu JV-180.

Ai có thể nộp đơn?

Pháp luật quy định: “Bất kỳ bậc cha mẹ hoặc người khác có quan tâm đến một đứa trẻ,” điều này có nghĩa là bất kỳ ai có mối liên kết trực tiếp với đứa trẻ là đối tượng của vụ án. Các đối tượng này bao gồm gia đình, bản thân đứa trẻ, bạn bè của gia đình, Cơ quan trong một số trường hợp và cha mẹ nuôi hoặc những người chăm sóc khác. Cha mẹ không thể nộp yêu cầu 388 sau khi quyền cha mẹ của họ đã bị chấm dứt.

Khi nào tòa án sẽ chấp nhận yêu cầu của bạn?

1. Yêu cầu thay đổi phải thể hiện hai điều:
2. 1. Đã có sự thay đổi hoàn cảnh **hoặc bằng chứng mới** được phát hiện kể từ khi lệnh bạn muốn thay đổi được ban hành và bây giờ thì tốt nhất nên thay đổi lệnh trước đó
3. 2. Sự thay đổi được đề xuất thúc đẩy **lợi ích tốt nhất của trẻ**.

Có ví dụ nào về hai yếu tố này không?

Ví dụ, trong một vụ bạo lực do bạn tình, khi tòa án trước đó đã ra lệnh thăm nom có giám sát đối với nạn nhân bị bạo lực vì không có đủ bằng chứng cho thấy nạn nhân đã tách khỏi kẻ bị cáo buộc là kẻ bạo hành; nạn nhân có thể gửi yêu cầu 388 với đủ bằng chứng ly thân để yêu cầu được thăm hoặc quay lại

mà không có sự giám sát.

1. **Thay đổi hoàn cảnh** = bằng chứng ly thân (ví dụ: người bị cáo buộc ngược đãi đã chuyển ra khỏi tiểu bang và sẵn sàng làm chứng cho sự thật này).
2. **Lợi ích tốt nhất của đứa trẻ** = có một giả định, ít nhất là trong trường hợp đoàn tụ, rằng lợi ích tốt nhất của đứa trẻ sẽ được đáp ứng bằng cách đoàn tụ với cha mẹ nếu họ đã “khắc phục” được vấn đề khiến bậc cha mẹ đó phải chịu sự giám sát của CPS, vì vậy ở đây, người mẹ sẽ nói rằng lợi ích tốt nhất của đứa trẻ là được đoàn tụ với mẹ (và trở lại trường học, gia đình và cộng đồng bạn đầu của đứa trẻ) càng sớm càng tốt nếu không có rủi ro về an toàn - điều mà hiện nay không còn xuất hiện nữa.

Điều gì xảy ra sau khi bạn nộp giấy tờ và làm theo hướng dẫn về dịch vụ (nghĩa là đưa giấy tờ cho người khác và luật sư trong vụ việc liên quan đến con bạn)?

Trong một số trường hợp, tòa án có thể chấp nhận yêu cầu của bạn mà không cần một phiên điều trần. Điều này thường chỉ xảy ra nếu mọi người đều đồng ý, trong một số trường hợp rất hiếm có thể xảy ra khi tòa án cảm thấy rằng không có sự phản đối hợp lý đối với yêu cầu đó. Ngược lại, tòa án sẽ chấp nhận một phiên điều trần nếu yêu cầu của bạn đáp ứng tiêu chuẩn “prima facie” của bằng chứng. Prima facie là tiêu chuẩn bằng chứng thấp nhất (mức cao nhất là “không còn nghi ngờ hợp lý”) và điều đó có nghĩa là bạn đã đưa ra đủ lý do chính đáng để đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý cho việc thay đổi lệnh. Sau đó, tòa án sẽ cho bạn cơ hội đưa ra lời khai và xuất trình các tài liệu chứng minh hai điều trên tại phiên điều trần có bằng chứng.

Điều gì xảy ra tại phiên điều trần có bằng chứng 388?

Đây là phiên tòa mà bạn có nghĩa vụ chứng minh vì bạn đang đưa ra yêu cầu thay đổi. Điều đó có nghĩa là bạn được hướng dẫn phải trình bày trước – cung cấp bằng chứng thông qua nhân chứng hoặc tài liệu. Các tài liệu phải được những người khác và luật sư trong vụ án đồng ý để làm bằng chứng hoặc được xác nhận bởi một người đứng trên bục nhân chứng (hoặc, trong một số trường hợp, đáp ứng một ngoại lệ về bằng chứng hearsay, chẳng như một hồ sơ kinh doanh). Để chuẩn bị cho việc này, hãy thu thập các nhân chứng và tài liệu chứng minh quan điểm của bạn và cung cấp trước cho luật sư của bạn nếu có. Nếu bạn không có luật sư, bạn phải hỏi thư ký tòa án về quy trình đưa vật chứng trước khi phiên tòa bắt đầu vì các tòa án có thủ tục địa phương khác nhau rất nhiều về vấn đề này.

Các Yêu cầu 388 phổ biến của bậc cha mẹ là gì?

Các Yêu cầu 388 phổ biến của bậc cha mẹ bao gồm các yêu cầu về:

1. trả lại đứa trẻ hoặc các dịch vụ đoàn tụ ngay trước phiên tòa **366.26**.
 - Đây là phương pháp duy nhất để phiên tòa 366.26 xem xét liệu bạn đã trở thành một phụ huynh “phù hợp” trong khoảng thời gian giữa việc chấm dứt quyền đoàn tụ của bạn (hoặc bỏ qua các dịch vụ đó) và phiên tòa 366.26.
 - Những thay đổi trong việc thăm nom, đặc biệt là chuyển sang thăm nom không giám sát hoặc qua đêm.
 - đưa trẻ trở lại giữa các phiên điều trần.
 - chuyển trẻ về cho gia đình khi Cơ quan tiến hành quá chậm hoặc từ chối một thành viên trong gia đình.
 - Trả lại đứa trẻ cho cha mẹ sau khi vụ việc

kết thúc về quyền giám hộ hợp pháp

Các rủi ro thường gặp trong yêu cầu 388 là gì?

1. Cung cấp bằng chứng về việc hoàn cảnh đang thay đổi chứ không phải hoàn cảnh đã thay đổi Đây là điều mà Cơ quan hoặc Thẩm phán thường nói khi tranh luận chống lại hoặc bác bỏ yêu cầu 388 của bạn. Ví dụ, họ nói rằng bạn đã đạt được một số tiến bộ tích cực nhưng chưa cung cấp đủ bằng chứng về sự thay đổi thực sự của tình thế. Ví dụ, mọi người thường gửi yêu cầu 388 ngay trước phiên tòa 366.26 - nơi quyền làm cha mẹ của họ sẽ bị chấm dứt và nói rằng họ hiện đã tỉnh táo và có thể cung cấp các xét nghiệm âm tính với chất kích thích. Các thẩm phán thường nói rằng “một vài” kết quả xét nghiệm âm tính và tỉnh táo trong vài tháng là một thay đổi tốt đẹp, nhưng không phải là điều làm họ tin tưởng nếu bạn không giữ được trạng thái không sử dụng thuốc trong khoảng thời gian dài hơn trong quá trình dịch vụ đoàn tụ. Trong trường hợp này, bạn cần một tình thế tích cực khác chứng minh về sức khỏe của bạn hoặc một lý do là bạn đã có thể không sử dụng chất kích thích trong hai tháng qua, khi bạn đã không làm điều này trong năm trước đó của quá trình dịch vụ đoàn tụ và lý do đó cần phải khá thuyết phục cả về mặt lý do hợp lý cho việc không thể tỉnh táo vào lúc đó, cũng như là một dấu hiệu thuyết phục rằng hiện giờ bạn sẽ duy trì được việc ngừng sử dụng chất kích thích. Một ví dụ về tình thế tích cực là bạn được Cơ quan đồng ý đoàn tụ với một đứa trẻ khác. Một ví dụ về lý do thuyết phục có thể là bạn có vấn đề về sức khỏe tâm thần chưa được chẩn đoán, đó là nguyên nhân khiến bạn không duy trì được trạng thái tỉnh táo và sau đó đã được chẩn đoán và điều trị, hoặc bạn đang có quan hệ với ai đó đang sử

dụng (hoặc bị lạm dụng) và sau đó đã rời bỏ mối quan hệ đó.

2. Bạn cung cấp cảm xúc chứ không phải sự thật. Ví dụ, bạn nói rằng bạn đã có nhiều chuyến thăm nom thú vị cho đứa trẻ và sẵn sàng ở lại qua đêm. Đối với thẩm phán, đây là quan điểm của bạn mà không có thêm thông tin hỗ trợ. Thay vào đó, bạn cần cung cấp danh sách những người có thể làm chứng cho chuyến thăm tốt đẹp của bạn và những gì họ có thể sẽ nói, một số bằng chứng thực tế cho thấy bất kỳ rủi ro nào mà Cơ quan cho rằng bạn gây ra hiện không còn là rủi ro nữa và một kế hoạch thay thế khả thi (ví dụ: có người thân đến xem bạn trong chuyến thăm qua đêm). Thẩm phán cần xem tài liệu của bạn và có thể tưởng tượng bạn sẽ chứng minh điều đó như thế nào trong phiên tòa. Vì vậy, thay vì nói “sức khỏe tâm thần của tôi hiện đã được kiểm soát”, hãy cung cấp số lần bạn gặp bác sĩ về tâm thần và nhà tâm lý học, những gì bác sĩ tâm lý của bạn sẽ chứng minh về tiến triển của bạn, đánh giá y tế, liều lượng thuốc, cách những loại thuốc này có thể hoạt động tốt hơn so với các loại thuốc trước đây, những người trong cuộc sống của bạn có thể làm chứng cho cách bạn đã thay đổi kể từ khi bắt đầu sử dụng thuốc này và những gì bạn dự đoán họ sẽ nói.
3. Lợi ích tốt nhất có nghĩa là bạn phải nhìn con mình theo cách mà tòa án phụ thuộc & luật phụ thuộc nhìn con bạn. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn yêu cầu trả lại con cho mình, rõ ràng việc bạn và con bạn yêu nhau và bạn là cha mẹ của con bạn là những lý do chính đáng cho việc trả lại là vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ. Tuy nhiên, nếu quá trình đoàn tụ của bạn bị chấm dứt, tình yêu của bạn dành cho con mình và việc bạn là cha mẹ phải được cân nhắc dựa trên ưu tiên của pháp luật ở giai đoạn này về sự ổn định và lâu dài cho đứa trẻ (có nghĩa là tiếp tục ở cùng một chỗ). Nếu đứa trẻ đang sống cùng một gia đình muốn nhận nuôi chúng trong suốt thời gian xảy ra vụ việc của bạn và đặc biệt, nếu con bạn bị đưa đi khi còn nhỏ,

bạn cần một thứ gì đó hơn cả tình yêu và thân phận là bậc cha mẹ. Ví dụ: bạn nên thêm mối liên hệ với gia đình (tất cả những gia đình mà bạn có thể nghĩ đến, ai sẽ tích cực và có thể làm chứng), anh chị em ruột, mối liên hệ với di sản hoặc văn hóa, những truyền thống quan trọng của gia đình. Một ví dụ khác có thể là nếu bố mẹ đỡ tơi và bạn là người da đen, bạn có thể thảo luận về cách bạn và gia đình bạn có thể hỗ trợ trẻ trong việc đối mặt với phân biệt đối xử chủng tộc, nhưng hãy chuẩn bị lại để chứng minh điều này như một sự thật không phải là cảm xúc (hoặc từ trải nghiệm cá nhân có thể trở thành lời làm chứng hoặc nghiên cứu mà sẽ yêu cầu nhân chứng chuyên gia).

Một số ví dụ về yêu cầu 388 thành công?

- Vụ án được khởi tố vì trẻ vị thành niên bị bệnh dưới sự chăm sóc của cha mẹ và người ta cho rằng trẻ bị bệnh do cha mẹ; cha mẹ đã nộp đơn yêu cầu 388 vì trẻ vị thành niên vẫn bị ốm theo cách tương tự khi được chăm sóc thay thế (bằng chứng mới).
- Phụ huynh không biết về việc đưa đứa trẻ đi cho đến khi có phán quyết và nộp đơn yêu cầu 388 để xét xử lại việc giam giữ và xét xử (bằng chứng mới).
- Tất cả các bên đồng ý thay đổi việc thăm nom qua đêm đối với phụ huynh khi điều trị nội trú giữa phiên tòa và phiên điều trần 6 tháng (hoàn cảnh đã thay đổi).
- Phụ huynh được nhận lại đứa con lớn hơn sau thời hạn đoàn tụ bằng những nỗ lực không ngừng trong việc thăm nom và lập chương trình cũng như có một đứa con mới vẫn được phụ huynh đó chăm sóc (hoàn cảnh đã thay đổi).

Làm thế nào để bạn gửi yêu cầu 388?

Bạn có thể sử dụng biểu mẫu JV 180. Liên hệ với văn phòng thư ký của tòa án vị thành niên tại địa phương của bạn để được hướng dẫn về việc nộp đơn (ví dụ, một số nơi muốn một số lượng bản sao nhất định, một số nơi yêu cầu bạn có bằng chứng dịch vụ kèm theo và bạn đã phục vụ mọi người). Nếu bạn được luật sư đại diện, bạn có thể mang cho họ xem mẫu đơn JV 180 đã hoàn thành và yêu cầu họ nộp hồ sơ, nhưng hãy theo dõi để đảm bảo rằng họ đã hoàn thành việc đó trong vòng một tuần (hoặc ít hơn nếu đó là trường hợp khẩn cấp).

Điều gì xảy ra nếu yêu cầu 388 bị từ chối?

Bạn có thể kháng nghị. Ngoài ra, bạn có thể lắng nghe lý do tại sao nó bị từ chối và cố gắng có bằng chứng tốt hơn cho yêu cầu tiếp theo. Bạn luôn có thể nộp lại đơn yêu cầu 388.

